



# จดหมายข่าว

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก



### โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์



วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก เป็นประธาน เปิดโครงการ วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.โนนกก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.โนนกก และพนักงานอบต.โนนกก

### โครงการออกให้บริการประชาชนตำบลโนนกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



วันที่ ๑๗-๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ อบต.โนนกก นำโดยนายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกอบต.โนนกก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โนนกก ได้ออกให้บริการประชาชน โดยสอบถามความเดือดร้อน ปัญหา ความต้องการ เพื่อที่จะนำงบประมาณ มาให้ดำเนินการให้กับชาวบ้านในตำบลโนนกกทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม และได้มีส่ว ราชการ กอง/สำนักของอบต.โนนกก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ

### กิจกรรมวันรักต้นไม้ ปลุกต้นไม้เหล็กบ้าน



วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกอบต.โนนกก พร้อมด้วย ปลัดอบต.โนนกก คณะผู้บริหารอบต.โนน กอก / สมาชิกอบต.โนนกก / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภายในเขตตำบลโนนกก และพนักงานอบต.โนนกก ได้ร่วมกันทำ กิจกรรมในวันรักต้นไม้ โดยการปลุกต้นไม้เหล็กบ้านบริเวณ สองข้างทางถนน คสล.(กุดตาแล) บ้านสระหมูที่ ๑๐





# จดหมายข่าว

## องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กอก

### พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกอบต.ไผ่กอก ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่กอก ๑ แห่ง /สถานศึกษาในเขตตำบลไผ่กอก ๗ แห่ง หมู่บ้านในเขตตำบลไผ่กอก ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

### โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย การบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกอบต.ไผ่กอก ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย การบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.ไผ่กอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ไผ่กอกทุกคน ณ หอประชุมลำห้วยยาง อบต.ไผ่กอก

### ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ้าพัฒนา ฉีดพ่นยากำจัดและกำจัดแมลงปีกแข็ง



วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ไผ่กอก ได้ออกไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ้าพัฒนา ที่ได้ร้องขอให้ทาง อบต.ไผ่กอกงานกองสาธารณสุข ฉีดพ่นยากำจัดและกำจัดแมลงปีกแข็ง ที่ได้ออกมาสร้างความรำคาญให้แก่เด็กนักเรียน





# จดหมายข่าว

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก



### กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ติดเลขรหัสให้กับต้นไม้แต่ละประเภท



วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกอบต.โนนกก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.โนนกก สมาชิกสภาอบต.โนนกก ผู้ใหญ่ธิตยา บัวสระ บ้านนกเจ้า หมู่ที่ ๒ พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ติดเลขรหัสให้กับต้นไม้แต่ละประเภท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ถ้ำพระภูกระแต บ้านนกเจ้า หมู่ที่ ๒

### กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านสระ ม.8



วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก โดยท่านนายศุภกรณ์ ว่างสระ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและคัดแยกขยะจากต้นทาง รวมถึงสนับสนุนกองทุนขยะหมู่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสระ ม.๘

### อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก โดยนายศุภกรณ์ ว่างสระ นายกองคํการบริหารส่วนตำบลโนนกก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านโนนเห็ดไคล ม.๕ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ การป้องกันโรคฮีทสโตรก การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก